
  

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) 

 
 
 

วันที่  22 สิงหาคม  พ.ศ.2567  
เวลา 10.00 น. 

 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  
อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

 



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลบา้นผ้ึง 
สมัยสามัญ  สมยัที่ 3 ประจำป ีพ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) 

วันที่  22 สิงหาคม พ.ศ.2567  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง อ.เมือง จ.นครพนม 

----------------------------------------- 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง คร้ังที่ผ่านมา 

- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3               
ประจำปี พ.ศ.2567  (ครั้งท่ี 1)  เมื่อวันท่ี  15 สิงหาคม พ.ศ.2567 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
3.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ               

พ.ศ.2568  งบประมาณเป็นเงินจำนวน  107,851,000 บาท ท่ีฝ่ายบริหารเสนอมาใน   
      วาระที่ 2 วาระแปรญัตติ พิจารณาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะท่ีมีการเสนอแปรญัตติ 
หลังจากผ่านวาระที่ 2 แล้ว พักการประชุม 20 นาที 
3.2  พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ             

พ.ศ.2568  ท่ีฝ่ายบริหารเสนอมา 
 ในวาระที่ 3  ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติตำบลหรือไม่ 
 หลังจากผ่านวาระท่ี 3 แล้ว พักการประชุม นัดประชุมต่อ ในเวลา 13.30 น. 
3.3  พิจารณาเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผ้ึง (รพ.สต.บ้านผ้ึง) ขอใช้ท่ี

สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ท่ีป่าช้าไตรอุทิศ  หมู่ 2  ตาม นสล.
เลขท่ี  นพ 2115  ขอใช้เนื้อที่จำนวน 11 ไร่ 74 ตารางวา  เพื่อใช้ประโยชน์เป็น                 
ท่ีทำการของ รพ.สต.บ้านผ้ึง (จากเนื้อที่ท้ังหมด 117 ไร่ 1 งาน 07 ตารางวา) 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 (คร้ังที่ 2 ) 

วันที่  22 สิงหาคม พ.ศ.2567  เวลา 10.00 น.   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 
ผู้มาประชุม 
1. นายฟ้าใหม่  จันทร   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
2. นายอะจิระ  จันทาพรม  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
3. นายวรพล  ลีเวียง   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 1 
4. นายทองเรียน  ฝ่ายเพี   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2 
5. นายนาดี  บัวมุล   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 3 
6. นายชาญชัย  อุดหนุน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 4 
7. นายประดิษ  ศรีช่ืน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 5 
8. นายสมร  มาดา   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 7 
9. นายคำพันธ์  สาลีเพ็ง   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 8 
10.นายธีระศักดิ ์  วงศ์อะคะ  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 9 
11.นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 10 
12.นายสมจิตร  วังคะฮาต  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 11 
13.นายบุญมา  ร่อนดี   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 12 
14.นายปานี  เคนแก้ว   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 13 
15.นายเต็ม  นิสาวัน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 14 
16.นายเชิดชัย     มั่นที   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 15 
17.นายพงษ์พฒัน์   อินแสงแวง  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 16 
18.นายวิชัย  ยาริพันธ ์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 18 
19.นายผิน  รัตนมงคล  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 19 
20.นายบุญเทียน  พรมสอน  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 20 
21.น.ส.นงลักษณ์  ฝอยทอง  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 21 
22.นายถาวร  บัวสุวรรณ์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 22 
23.นายทักษิณ  คู่แก้ว   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 23 
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ผู้ร่วมประชุม 
1. นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
2. นายสมสี แปทา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
3. นายทองเย็น สุทธะมา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
4. นายศรราม นาบุญ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
5. นายประพันธ ์ เพิ่มพูล   ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.บ้านผ้ึง 
6. นางสาววิราศิณี  ปัชชน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
7. นายยงยุทธ  พุทธา   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
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เริ่มประชุมเวลา 10.15  น 
 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายฟ้าใหม่  จันทร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง                    
ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานสภาฯ  จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
1/2567  ตามท่ี อบต.บ้านผ้ึง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แล้ว
เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2564 นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต.บ้านผ้ึง  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสามารถดำเนินการและพัฒนาได้ตามสถานการณ์และตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลได้ถูกต้องตามระเบียบฯ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2567 ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมสภา อบต.บ้านผ้ึง สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2567  เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2567 จึงประกาศให้
ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2567 
     นายสมบูรณ์  นาคะอินทร์ 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

1.2 เรื่องประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2567  
ตามท่ี อบต.บ้านผ้ึง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แล้วเมื่อวันท่ี 
16 กันยายน 2567 เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต.บ้านผ้ึง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
สามารถดำเนินการและพัฒนาได้ตามสถานการณ์และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้ 
ถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2567 ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมสภา อบต.บ้านผ้ึง สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันท่ี  30 กรกฎาคม พ.ศ.2567 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2567 

     นายสมบูรณ์  นาคะอินทร์ 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
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ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
(การประชุมสภา อบต.บ้านผ้ึง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจำปี  พ.ศ.2567  ครั้งท่ี 1   
เมื่อวันท่ี  15 สิงหาคม พ.ศ.2567) 
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขในรายงานการประชุมสภา ครั้งท่ีแล้วหรือไม่ ถ้าไม่มี

ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
ท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภา  ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
3.1  เรื่องพิจารณาญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2568 งบประมาณเป็นเงินจำนวน  107,851,000 บาท  ท่ีฝ่ายบริหารเสนอมา 
วาระที่ 2  วาระแปรญัตติ  พิจารณาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะท่ีมีการเสนอแปรญัตติ 

ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้นำเสนอ 
นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ตามท่ีประชุมสภา อบต. 
ประธานคณะกรรมการ บ้านผ้ึง  ได้เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
แปรญัตติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 7 คน ได้แก่ 

1. นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  ส.อบต.หมู่ 10 
2. นายถาวร   บัวสุวรรณ์  ส.อบต.หมู ่22 
3. นายชาญชัย  อุดหนุน   ส.อบต.หมู่ 4 
4. นายวิชัย  ยาริพันธ์   ส.อบต.หมู่ 18 
5. นายทองเรียน  ฝ่ายเพีย  ส.อบต.หมู่ 2 
6. นายประดิษ  ศรีช่ืน     ส.อบต.หมู่ 5 
7. นายบุญมา  ร่อนดี   ส.อบต.หมู่ 12 
-โดยคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2568 ได้มาประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต้ังแต่วันท่ี 16-18 สิงหาคม 2567  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประธานสภา อบต.บ้านผ้ึง จนครบกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2568 แล้ว จึงขอแจ้งให้ทราบว่าหลังส้ินสุดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่
มีคณะกรรมการแปรญัตติผู้ใดเสนอขอแปรญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และไม่มีสมาชิก อบต.บ้านผ้ึง ผู้ใดมายื่นเสนอขอแปร
ญัตติฯ  จึงขอแจ้งให้ประชุมทราบ 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
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ประธานสภาฯ  - การพิจารณาในวาระท่ี 2 วาระแปรญัตติ  เมื่อไม่มีสมาชิก อบต.บ้านผ้ึง ผู้ใดเสนอแปร

ญัตติฯ จึงถือว่าผ่านวาระท่ี 2 วาระแปรญัตติ  และขอพักการประชุม 20 นาที 
    

ขอพักการประชุม  เวลา 11.10 น. 
 

 
  (ลงช่ือ)      ประพันธ์  เพิ่มพูล   

           ( นายประพันธ์    เพิ่มพูล ) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้จดรายงานการประชุม 
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เริ่มประชุมต่อ เวลา 11.30 น.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  มาประชุม จำนวน 23 คน 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายฟ้าใหม่  จันทร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  ได้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
3.2  พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2568 ท่ีฝ่ายบริหารเสนอมา 
วาระที่ 3   ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติตำบลหรือไม่ 
- ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบประมาณจำนวนเงิน 107,851,000 บาท ขอให้
ยกมือ 

ท่ีประชุม  -  มีเห็นชอบ  22 เสียง 
ประธานสภาฯ  -  เมื่อผ่านวาระท่ี 3 แล้ว  ขอพักการประชุม  นัดประชุมต่อในเวลา  13.30 น. 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 
  พักการประชุม  เวลา  12.10 น. 
 
 

  (ลงช่ือ)      ประพันธ์  เพิ่มพูล   
           ( นายประพันธ์    เพิ่มพูล ) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้จดรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 (คร้ังที่ 2 ) 

วันที่  22 สิงหาคม พ.ศ.2567  เวลา 10.00 น.   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 

เริ่มประชุมต่อ เวลา 13.35 น.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  มาประชุม จำนวน 23 คน 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายฟ้าใหม่  จันทร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  ได้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

3.3  พิจารณาเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผ้ึง  (รพ.สต.บ้านผ้ึง) ขอใช้ท่ี
สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันท่ีป่าช้าไตรอุทิศ หมู่ท่ี 2 ตาม นสล.เลขท่ี 
นพ 2115 ขอใช้เนื้อที่ จำนวน  11 ไร่ – งาน  74 ตารางวา  เพื่อใช้ประโยชน์เป็นท่ี
ทำการของ รพ.สต.บ้านผ้ึง  จากเนื้อท่ีท้ังหมด 117 ไร่ 1 งาน 07 ตารางวา  ขอให้
ปลัดช่วยช้ีแจงเพิ่ม 

นายประพันธ์ เพิ่มพูล - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  โรงพยาบาลส่งเสริม 
ปลัด อบต.  สุขภาพชุมชนตำบลบ้านผ้ึง ได้เสนอเรื่องขออนุญาตในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่ง

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  โดยได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2 
เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2567  เพื่อเสนอท่ีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ขอใช้ท่ี
สาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ท่ีป่าช้าไตรอุทิศ บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2 ซึ่งมีเนื้อที่
ท้ังหมด 117 ไร่ 1 งาน 07 ตารางวา ตามหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง เลขท่ี นพ 2115 
โดยขอใช้ท่ีดินจำนวน 11 ไร่ 74 ตารางวา  เพื่อใช้ประโยชน์เป็นท่ีทำการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านผ้ึง เป็นสถานท่ีราชการและเพื่อประโยชน์ในอนาคตในการ
พัฒนาเพื่อรองรับในการให้บริการประชาชนท่ีมาขอรับบริการรักษาพยาบาล และ
ประโยชน์อื่น เช่น ทำสนามกีฬา เครื่องออกกำลังกาย โดยท่ีประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
บ้านผ้ึง หมู่ 2 ได้เห็นชอบให้ใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ หมู่ 2 ได้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านผ้ึง ขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์สำหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน ท่ีป่าช้าไตรอุทิศ หมู่ 2 เนื้อท่ี จำนวน 11 ไร่ 74 ตารางวา ขอให้ยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ 22 เสียง 
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ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอื่นๆ 
นายประดิษ ศรีช่ืน - ผมขอแจ้งเรื่องแม่ค้าท่ีตลาดสด อบต. แจ้งว่ามีของหายบ่อยและไฟฟ้าท่ีตลาดช่วงกลาง 
ส.อบต.ม.5  ปิดเร็ว ทำให้ตลาดมืด ขอให้เปิดเป็นระยะ เพื่อจะได้เห็นภาพชัดเวลาดูกล้องวงจรปิด 
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - ผมขอแจ้งเรื่องทางสมาชิก อบต.ขอให้ไปซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำท่ีพังท่ี หมู่ 2  
นายก อบต.  ได้ใช้งบกลาง ปี 67 ไปดำเนินการให้แล้วและดำเนินแล้วที่ หมู่ 6 หมู่ 10 จะดำเนินให้ทุก

หมู่บ้านท่ีงบซ่อมแซมมา มีหมู่บ้านท่ีไม่ได้ของบซ่อมแซมมาคือ หมู่ 5 หมู่ 15 หมู่ 16 และ
เรื่องโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านขณะนี้รอประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ถ้าได้รายละเอียดจากการไฟฟ้าแล้วก็จะได้
เบิกจ่ายงบประมาณให้การไฟฟ้าไปดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าต่อไป และโครงการก่อสร้าง
เมรุเผาศพ หมู่ท่ี 7 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง ถ้าได้ผู้รับจ้างแล้ว          
จะได้เร่งดำเนินการก่อสร้างต่อไป 

นายนาดี  บัวมุล - เรียนท่านประธานสภา ผมขอสอบถามเรื่องแนวเขตตำบลบ้านผ้ึง บ้านวังกระแส  
ส.อบต.ม.4 กับ บ้านนาโป่ง ตำบลกุรุคุ ว่าในการประชุมหาแนวเขตตำบลท่ีชัดเจนในการประชุมครั้ง

ต่อไป จะให้ใครเป็นผู้นัดหมายกำนันหรือทาง อบต. 
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - ผมขอช้ีแจงให้ทราบเรื่องการประชุมหาแนวเขตตำบลระหว่างตำบลบ้านผ้ึงกับตำบลกุรุคุ 
นายก อบต. เนื่องจากเป็นการหาแนวเขตหมู่บ้านตามลักษณะปกครองท้องท่ีได้แจ้งให้ทางอำเภอทราบ 

ทางท่านนายอำเภอจะเป็นผู้นัดหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้ัง 2 ตำบล ท้ังตำบลบ้านผ้ึงและ
ตำบลกุรุคุ มาประชุม ถ้าได้แนวเขตบ้านผ้ึง ชัดเจนทุกหมู่บ้านแล้ว จะได้จัดทำเขตแผนท่ี
ภาษีให้ชัดเจนต่อไป 

นายเต็ม นิสาวัน - ผมขอเรื่องโครงการท่ีจะกู้เงินมาดำเนินโครงการพัฒนาในหมู่บ้านว่าจะมีงบประมาณเพิ่ม 
ส.อบต.ม.14 ได้หรือไม่ ถ้ามีงบประมาณจะขอมาก่อสร้างถนนลาดยางในหมู่บ้านให้ครบทุกเส้นและขอ

ทำถนนคอนกรีต จากบ้านผู้ช่วยธีระพงษ์ เข็มมา ถึง คลองชลประทาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
50 เมตร 

นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - ผมขอช้ีแจงเรื่องโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
นายก อบต. ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านผ้ึง หมู่ 1,2,13,15 ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 5 ล้านบาท 

รอผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการงบประมาณคงเหลือประมาณ 4,010,000 บาท ได้ขอทำ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ 12 ถึง บ้านน้อย
นาคำ หมู่ท่ี 19 ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศสรรหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ 

นายสมสี แปทา - ผมขอแจ้งโครงการท่ีจะให้ไปซ่อมแซมท่อระบายน้ำในบ้าน หมู่ 2 ขอให้แจ้งพิกัดและจุด 
รองนายก อบต. ท่ีจะซ่อมแซมให้ชัดเจนด้วย 
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นายเชิดชัย มั่นที - ผมขอแจ้ง จุดท่ีให้ไปซ่อมแซมท่อระบายน้ำอยู่ท่ีสายหนองผือ ทางจะไปห้วยบังกอและ 
ส.อบต.ม.15 อีกเส้นทางหลังวัด หมู่ 15 ทางท่ีขยายเขตประปา จุดท่ี 3 ทางนาของ นายเคล่ือน ตะวงษ์ 
นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์ - ผมขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารท่ีต้ังงบประมาณในการพัฒนา ในปี 2568 ทางหมู่ 10  
ส.อบต.ม.10 ยังมีถนนบางสายท่ีเหลือระยะทาง 20-30 เมตร ถ้ามีงบประมาณเหลือก็ขอให้จัดสรร

งบประมาณมาเพิ่มให้ด้วย 
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - ผมขอแจ้งเรื่องเวลาจะเสนอโครงการของบประมาณในการประชุมชาวบ้านท่ีแนบรายช่ือ

ชาวบ้านเข้ามา ขอให้เป็นเอกสารมาเสนอเซ็นช่ือสด ไม่เอาถ่ายเอกสารมาเสนอเวลาเสนอ
ขอโครงการไปท่ีอื่น มันจะไม่เรียบร้อยจะได้โครงการยาก 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มขีอปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา 14.45  น. 

 
  (ลงช่ือ)      ประพันธ์  เพิ่มพูล   

           ( นายประพันธ์    เพิ่มพูล ) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

(ลงช่ือ)       ฟ้าใหม่  จันทร 
            ( นายฟ้าใหม่  จันทร ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว   

เมื่อวันท่ี         สิงหาคม 2567  ปรากฏข้อความตามท่ีประชุม   จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)                                 ประธานกรรมการ 
(นายทองเรียน  ฝ่ายเพีย) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 

 
(ลงช่ือ)                                 กรรมการ 

   (นายสมร  มาดา) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
 

(ลงช่ือ)                                 กรรมการ 
(นายถาวร  บัวสุวรรณ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 22 

 
  มติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2567 แล้ว 
  เมื่อวันท่ี   22 สิงหาคม  พ.ศ.2567 
 
 
 

(ลงช่ือ)          ฟ้าใหม่  จันทร 
               ( นายฟ้าใหม่  จันทร ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


